



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ลงวันที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ช่วยปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน มีกำหนดทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในวันจันทร์ ที่ ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้รวมผลคะแนนของผู้เข้าสอบทุกคนแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ๒ ตำแหน่ง ตำแหน่งละ ๑ คน (ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ คน และ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน) โดยมีผู้สอบได้คะแนนรวมเฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และเป็นผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ซึ่งมีรายชื่อ-นามสกุล และเลขประจำตัวสอบดังต่อไปนี้

๑.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลำดับที่	รายชื่อ -นามสกุล	เลขประจำตัวสอบลำดับที่	หมายเหตุ
๑	นางสาวกัลยา สุตาจันทร์	๐๐๐๑	สอบข้อเขียน (ภาค ก) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้คะแนน ๗๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๐ สอบข้อเขียน (ภาค ข) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้คะแนน ๖๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๗

๒.พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ลำดับที่	รายชื่อ -นามสกุล	เลขประจำตัวสอบลำดับที่	หมายเหตุ
๑	นายสำราญ อินอ่อน	๐๐๐๑	สอบข้อเขียน (ภาค ก) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้คะแนน ๖๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๔ สอบข้อเขียน (ภาค ข) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้คะแนน ๖๙ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๙

๑. ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันศุกร์ ที่ ๑๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน และให้ผู้เข้าสอบทุกคนแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย พร้อมทั้งเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบไปแสดงต่อคณะกรรมการสอบฯ ในวันที่เข้าสอบสอบด้วย

๒. ผู้มีสิทธิสอบ (เลือกสรร) เป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ หากเป็นผู้สอบ (เลือกสรร) ได้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ได้ตรวจสอบภายหลังปรากฏว่า มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ หรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลานกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลานสงวนสิทธิที่จะไม่เรียกทำ สัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลานได้ หรือหากทำสัญญาจ้างแล้วอาจยกเลิกสัญญาจ้างได้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายเทอดเกียรติ พัฒนนิติศักดิ์)

ประธานกรรมการ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง